

Tâm tình Cha Phụ Trách Gia Đình Châu Sơn Hoa Kỳ

Quý Hội Viên, Ân Nhân và Thân Hữu Gia Đình Châu Sơn thân mến,

Từ ngày 08 tháng 12 năm 2015 đến 20 tháng 11 năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở ra cho toàn thể Giáo Hội một Năm Thánh hồng phúc gọi là “NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT”. Ngài mời gọi tất cả con cái mở lòng để đón nhận LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Gia Đình Châu Sơn nhỏ bé của chúng ta cũng tiến vào Năm Thánh với tâm tình tạ ơn vì Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta có Ngài là Cha và có nhau là anh chị em trong Gia Đình Châu Sơn, được thành lập đến nay đã bước vào năm thứ 17.

Trong đời thường vốn luôn bận bịu của chúng ta, dường như việc gì rồi cũng trở nên quan trọng và nó cuốn hút mọi người vào đó như rút vào cơn lốc, cơn xoáy của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Và đúng vậy, trong thư thứ nhất thánh Phêrô, vị Tông Đồ trưởng đã phải cảnh tỉnh tín hữu: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” (1 Phêrô 5,8). Chúng ta luôn bị ma quỷ rình rập cắn xé, nhưng chúng ta có biết không?

Vâng, Năm Thánh Lòng Thương Xót mời gọi Giáo Hội cũng như tất cả chúng ta, nhìn lại chính mình, nhìn lại gia đình mình, nhìn lại cộng đoàn mình để khám phá ra chúng ta đang đứng ở khúc nào trong trên con đường trở về vĩnh cửu, trở về với với lòng thương xót, với

tình yêu mà từ đó chúng ta đã được tạo thành. Trong Năm Thánh qua, bao nhiêu hội viên đã trở về cát bụi (1010 vị). Tại Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu cho biết năm 2016 là năm mà con số tử vong lên độ cao nhất từ trước đến giờ.

Bởi sự kiện cụ thể đó, thiết tưởng chúng ta cũng phải bàng hoàng và nghĩ tới thân phận mình. Chúng ta vẫn nghe: *“hôm nay phiền tôi, ngày mai phiền anh”*. Cái chết không trừ một ai, từ hàng tiểu tốt đến bậc khanh tướng, từ anh nghèo khó đến kẻ giàu sang, trẻ bé cũng như người già... Không ai được miễn trừ cái chết. Ngoại trừ Thiên Chúa tự Hữu, Ngài là Đấng vĩnh cửu và trường sinh.

Dưới tia sáng đó, trong Năm Thánh Lòng Thương xót, Thiên Chúa mời gọi Gia Đình Châu Sơn chúng ta, mỗi người nhìn lại chính mình, nhìn vào Thiên Chúa và hướng đến Anh Chị Em cận thân. Nhận ra mình thân phận tạo vật, nhận ra Chúa Đấng là Tạo Hóa, và nhận ra anh chị em mình thấy là con một Cha. Đó là bước đầu tiên đưa đến sự thăng tiến tâm linh, và là bước đầu HẠN GẮN MỌI VẾT THƯƠNG MỌI SỬT MÈ TRONG ĐỜI SỐNG HUYNH ĐỆ. Biết mình, biết Chúa và biết anh chị em mình là khởi điểm để tình yêu và lòng nhân ái phát triển. Cuộc sống sẽ không còn những lời dèm pha nói xấu hoặc những lời chửi rủa thậm tệ, hay những hành vi thù oán con người dành cho nhau, nhưng sẽ thay thế bằng những lời tương tự như: *“Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.”* (Luca 15, 22) Hoặc những lời tuyệt vời trong câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình: *“Này chị, họ đâu cả*